

KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”

Thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cụ thể hóa Kết luận số 224-KL/TU thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kết luận số 224-KL/TU và Kế hoạch này sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

B- NỘI DUNG

I- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

** Tiếp tục đổi mới cách thức quán triệt, học tập*

Trọng tâm là: Xác định nội dung quán triệt, học tập phù hợp với từng đối tượng. Lựa chọn nội dung để biên soạn tài liệu quán triệt, học tập, tuyên truyền

ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phong tục, tập quán và nhận thức của từng đối tượng. Khuyến khích việc biên soạn tài liệu và thực hiện quán triệt, học tập, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số.

** Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng*

Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng đa phương tiện gắn với các nền tảng số và mạng xã hội, đảm bảo tuyên truyền nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn; phong phú về nội dung, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chuyên đề phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; chú trọng biên tập, biên dịch sang một số tiếng dân tộc thiểu số.

Xây dựng đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn 2030. Phát sóng kênh truyền hình LTV lên chuẩn HD (1080) và truyền hình số mặt đất; đưa sóng phát thanh lên vệ tinh Vinasat-1; nâng cấp Báo Lai Châu điện tử giai đoạn III; tăng Báo Lai Châu thường kỳ lên 4 kỳ/tuần; mở rộng đối tượng phát hành Báo Lai Châu thường kỳ, Báo Lai Châu vùng cao; nâng cấp Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy. Xây dựng và duy trì hoạt động các trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương, đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền.

Xây dựng hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở; lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh; 80% thôn, bản, tổ dân phố có cụm loa truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định. Trang cấp hệ thống loa truyền thanh di động cho các thôn, bản.

** Nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên*

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở có năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị; chú trọng ưu tiên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở là người dân tộc thiểu số.

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quan tâm chỉ đạo việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; khuyến khích việc tự học; hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Đề án, kế hoạch phải hướng đến đáp ứng tốt nhất yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn hiện nay. Trong đó cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm là:

- Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố theo hướng đạt chuẩn.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tỉnh; gắn nội dung đào tạo, bồi dưỡng với thực tiễn của địa phương. Chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. Khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham gia tổng kết thực tiễn, đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh và các địa phương.

- Quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo phục vụ việc đổi mới phương pháp giảng dạy và các điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập của học viên tại các cơ sở đào tạo. Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

- Biên soạn các tài liệu của địa phương phục vụ giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ để cấp ủy các cấp ban hành các chủ trương, nghị quyết sát, đúng với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm tình hình, nghiên cứu dư luận xã hội

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các

vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có bản lĩnh, có nghiệp vụ, trách nhiệm; đổi mới cách nắm và cung cấp thông tin của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội; phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin và các phương tiện trong hoạt động điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Qua thông tin từ các cộng tác viên dư luận xã hội kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

- Đổi mới công tác điều tra xã hội học từ nội dung đến hình thức hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra. Quan tâm tổ chức điều tra dư luận xã hội trước khi ban hành và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; trước những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo 35 các cấp. Nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của các thành viên ban chỉ đạo, đội ngũ chuyên gia, tổ thư ký, cộng tác viên của ban chỉ đạo 35 các cấp.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; quan tâm việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của các trang fanpage, kênh youtube của ban chỉ đạo 35 các cấp. Tích cực phối hợp cùng với các lực lượng trong cả nước tham gia đấu tranh trên không gian mạng. Tuyên truyền thường xuyên, kịp thời với các hình thức phong phú, linh hoạt để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ bản chất thâm độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và Kế hoạch số 209-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện của tỉnh trong giai đoạn mới.

5. Phát triển văn hóa, văn nghệ

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trọng tâm là:

- Ban hành chỉ thị về phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh đến năm 2030 hướng đến xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh đa dạng, đặc sắc, hiện đại. Khuyến khích những tìm tòi mới để phát huy văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian tiêu biểu, cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ có năng lực, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị. Có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho đội ngũ văn nghệ sỹ, các hoạt động sáng tác, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cộng đồng dân cư, các nhà trường. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; số lượng, chất lượng hoạt động của đội văn nghệ các thôn, bản, phấn đấu đến năm 2025, 94% các thôn, bản có đội văn nghệ, trong đó có 80% hoạt động ổn định, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn việc xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ bảo tồn di sản văn hóa, văn nghệ dân gian tại các xã, phường, thị trấn; câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học. Đưa hoạt động của các câu lạc bộ vào hoạt động nền nếp, hiệu quả; phát huy tối đa vai trò của các nghệ nhân dân gian trong việc truyền dạy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc ở các câu lạc bộ. Khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật sau khi sáp nhập; nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp lại để nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

6. Nâng cao chất lượng công tác lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các văn bản của Tỉnh ủy về công tác lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống. Trọng tâm là:

- Suu tầm, biên soạn bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1949-2020; số hóa các tài liệu, tư liệu của bộ Văn kiện. Sử dụng bộ văn kiện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các nhiệm vụ chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác giáo dục truyền thống.

- Suu tầm, lưu trữ, biên soạn bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1949-2020. Tiếp tục nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ các xã, thị trấn; lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể, trên cơ sở nguồn hỗ trợ của tỉnh, khuyến khích xã hội hóa. Khuyến khích xây dựng phòng truyền thống của các ngành, địa phương theo nguồn tự chủ và xã hội hóa.

- Khai thác, sử dụng các thiết chế, tài liệu, tư liệu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong giáo dục truyền thống. Tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, nhất là thế hệ trẻ bằng các hình thức phù hợp.

7. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; cụ thể hóa thành các quy định, quy chế phù hợp với thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh”, Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, giai đoạn 2021-2025. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

8. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng

- Xây dựng đội ngũ cán bộ hệ thống tuyên giáo có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và phong cách chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu cơ chế luân chuyển, tăng cường, điều động, biệt phái đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có bản lĩnh, đạo đức, tâm huyết, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học. Hoàn thiện quy chế hoạt động; tăng cường công tác quản lý, định hướng hoạt động báo cáo viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo quy định. Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở (khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố. củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức có trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị; chú trọng ưu tiên lựa chọn những đồng chí đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác giảng dạy.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo, cán bộ theo dõi, quản lý báo chí; bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của những người làm báo, có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng; nghiên cứu tổ chức thường niên các giải thưởng báo chí của tỉnh. Thực hiện nghiêm Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

9. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa và thiết chế văn hóa cơ sở

- Đầu tư hệ thống trang thiết bị cho các cơ quan tuyên giáo, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố; hệ thống loa truyền thanh, loa di động cho các xã, thôn, bản.

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định.

- Xây dựng Bảo tàng tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn và thôn, bản theo hướng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, số hóa tài liệu hệ thống thư viện và quản lý di sản.

10. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện Kết luận đến năm 2025: **90.241.000.000 đồng** (Chín mươi tỷ hai trăm bốn mươi một triệu đồng). Trong đó:

+ Nguồn ngân sách địa phương (nguồn chi thường xuyên): 60.038.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ không trăm ba mươi tám triệu đồng).

+ Nguồn ngân sách Trung ương (CTMTQG): 30.203.000.000 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm linh ba triệu đồng).

- Nguồn kinh phí phân kỳ hằng năm: *(Phụ lục số 16)*.

II- CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Có biểu chi tiết kèm theo - phụ lục số 1)

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện Kế hoạch.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

4. Các huyện ủy, thành ủy ưu tiên bố trí nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn khác) đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, thôn, bản, tổ dân phố theo Kết luận số 224-KL/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết Luận 224-KL/TU và Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lê Văn Lương